

VŨ THƯ

Vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất vụ đông

Những ngày qua, dịch Covid-19 bùng phát tại Vũ Thư. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có sản xuất vụ đông của huyện bị tạm dừng để dồn lực phòng, chống dịch. Ngay khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương khẩn trương ổn định sản xuất trở lại, trọng tâm là gieo trồng, chăm sóc cây vụ đông.



Sau khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, nông dân Vũ Thư ra đồng chăm sóc cây vụ đông.

Kế hoạch gieo trồng 82,5ha cây vụ đông năm nay của HTX nông nghiệp Song Lãng (xã Song Lãng) gặp nhiều khó khăn. Ông Hoàng Văn Lưu, Giám đốc HTX cho biết: Thời điểm đầu vụ, thời tiết bất thuận, ảnh hưởng đến tiến độ, diện tích sản xuất vụ đông. Đến tháng 11, khi bà con đang tập trung gieo trồng cây ưa lạnh thì địa bàn huyện bùng dịch Covid-19. Nhiều nông dân địa phương thuộc diện F0, F1, F2 phải cách ly tập trung hoặc tại gia đình, nhiều hộ tạm thời đóng cửa "ở nhà chống dịch", không chỉ đường làng ngõ xóm im ắng mà cảnh đồng cũng không có người lao động. Sau gần 3 tuần ứng phó kịp thời, quyết liệt, hiệu quả với dịch bệnh, hiện HTX đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con khẩn trương trở lại nhiệm vụ sản xuất vụ đông, trọng tâm là tiếp tục gieo trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, bảo đảm năng suất cây vụ đông. Riêng gia đình ông Vinh gieo trồng 1,4 mẫu khoai tây và 4 sào dưa chuột, hiện ông đang khẩn trương chăm sóc, bón phân cho khoai tây và thu hoạch dưa chuột đầu vụ, làm giàn cho cây dưa chuột mới trồng.

Ông Tạ Văn Vĩnh, Trưởng thôn Văn Lãng, xã Song Lãng cho biết: Những ngày qua, trong thôn có 1 trường hợp F0 nên cán bộ, nhân dân phải tạm dừng sản xuất để cùng với xã thực hiện các hoạt động phong tỏa, trực chốt, rà soát, truy vết để phòng, chống dịch Covid-19. Khi tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát, thôn phát động bà con khẩn trương quay trở lại công việc sản xuất vụ đông, trọng tâm là tiếp tục gieo trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, bảo đảm năng suất cây vụ đông. Riêng gia đình ông Vinh gieo trồng 1,4 mẫu khoai tây và 4 sào dưa chuột, hiện ông đang khẩn trương chăm sóc, bón phân cho khoai tây và thu hoạch dưa chuột đầu vụ, làm giàn cho cây dưa chuột mới trồng.

Bà Trịnh Thị Thắm, thôn Văn Lãng, xã Song Lãng cho biết: Sau mấy tuần ở nhà chống dịch, 2 sào khoai tây của gia đình tôi đã cần vun gốc, bón thúc nên khi dịch bệnh đã được kiểm soát, tôi kịp thời ra đồng chăm sóc để bảo đảm cây phát triển tốt nhất. Trước kia ra đồng, tôi có thể gặp gỡ, trao đổi với bà con địa phương nhưng hiện nay tôi nâng cao ý thức phòng, chống dịch, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc, chỉ tập trung công việc sản xuất. Vụ đông năm nay, huyện Vũ Thư đặt mục tiêu gieo trồng 5.290ha cây màu. Tuy nhiên, ngay đầu vụ toàn huyện đã thiệt hại trên 1.100ha cây vụ đông do ảnh hưởng của mưa bão. Để bù lại thiệt hại này, đầu tháng 11 huyện vận động nông dân tích cực mở rộng gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh. Nhưng từ ngày 11/11, hầu hết các xã, thị trấn đều tập trung cho nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ đông buộc phải tạm dừng để tập trung nhân lực chống dịch. Nhiều nông

dân trong vùng phong tỏa, thực hiện cách ly, hỗ trợ các địa phương tham gia chống dịch, hoặc hạn chế tối đa đi lại, tiếp xúc nên ảnh hưởng lớn đến sản xuất vụ đông. Đồng chí Đặng Hồng Kỳ, Phó thị trấn Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Đến cuối tháng 11, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đã cơ bản được kiểm soát, huyện chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương trở lại với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là sản xuất vụ đông. Với tinh thần vụ đông là vụ sản xuất chính, mang lại thu nhập khá, nâng cao mức sống cho nhân dân, huyện chỉ đạo các ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp phát triển cây vụ đông. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nhất là các đoàn thể tích cực phát động nông dân tiếp tục gieo trồng, chăm sóc cây vụ đông. Các HTX nông nghiệp chủ động khâu tưới, tiêu, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất tạo điều kiện cho nhân dân gieo trồng, chăm sóc cây vụ đông; hướng dẫn, khuyến khích bà con xen canh, gối lứa, tăng hiệu quả sản xuất cây vụ đông. Huyện tiếp tục tuyên truyền cơ chế hỗ trợ của huyện, tỉnh đối với một số loại cây vụ đông, tạo động lực để nông dân sản xuất. Mặc dù ảnh hưởng của thời tiết, dịch Covid-19 nhưng đến cuối tháng 11 toàn huyện đã gieo trồng được trên 4.200ha cây vụ đông các loại, trong đó có 700ha ngô, 650ha dưa, bầu, bí, 235ha khoai tây, 100ha khoai lang, rau màu các loại. Vũ Thư phấn đấu vượt khó hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông đã đề ra, tạo nguồn thu để nâng cao đời sống.

QUYNH LƯU

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH

Góp sức gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu

Nhằm sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã đồng hành cùng các cấp chính quyền và bà con ngư dân, chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp xử lý, ngăn chặn tình trạng vi phạm phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (khai thác IUU).

đợt cao điểm thứ hai thực hiện kế hoạch chống khai thác IUU, từ ngày 15/10 - 15/11/2021, BĐBP tỉnh đã tích cực "bám bến, bám tàu, bám chủ phương tiện" tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức. Trong đó, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các địa phương khu vực biên giới biển gần 130 lượt, tuyên truyền trực tiếp tại các bến cá, cảng cá trên 200 lượt (nội dung tuyên truyền Luật Thủy sản 2017 và các văn bản có liên quan). Ý thức của chủ tàu và thuyền trưởng dần được nâng lên, chấp hành tốt việc kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng theo quy định. Ông Nguyễn Văn Lang, chủ tàu TB.90215-TS và TB.90216-TS, khu 9, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) chia sẻ: Thông qua công tác tuyên truyền của BĐBP, chúng tôi đã hiểu rõ tác hại của khai thác IUU, không chỉ tính mạng, tài sản của

ngư dân bị nguy hiểm mà các thị trường khác cũng không thu mua thủy sản đánh bắt được, sức lao động sẽ không còn giá trị. Từ đó chúng tôi có ý thức và trách nhiệm thực hiện tốt Luật Thủy sản 2017, góp phần sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của EC. Thời gian qua, các đồn, hải đội biên phòng tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát trên bộ, trên biển; đã kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động nghề cá 347 lượt phương tiện/1.012 lao động; đăng ký, kiểm chứng 194 phương tiện/743 lao động...; phát hiện, yêu cầu 1 lượt/1 phương tiện vượt ranh giới vùng biển khu vực vịnh Bắc Bộ quay về; phát hiện, xử lý 3 vụ/3 phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước 35,5 triệu đồng. Đại tá Tổng Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy

BĐBP tỉnh cho biết: Thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các kế hoạch, chỉ đạo của các cấp về chống khai thác IUU, chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế. Tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, phối hợp với các lực lượng, địa phương đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc người, phương tiện hoạt động trên địa bàn do BĐBP quản lý, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý vi phạm, kết hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển với nhiệm vụ chống khai thác IUU. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và yêu cầu các phương tiện thiếu thủ tục giấy tờ, trang thiết bị phải hoàn chỉnh theo quy định..., góp phần sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của EC, phát triển nghề cá bền vững.

TRINH CƯỜNG



Trạm Kiểm soát biên phòng cồn Vành, Đồn Biên phòng Cửa Lân tuần tra, kiểm soát chống khai thác IUU.

Hương thảo - cây trồng mới, hướng đi mới

Bên cạnh công dụng trang trí cho các văn phòng, nhà ở, cây hương thảo còn được sử dụng như dược liệu giúp giảm căng thẳng, tăng cường trí nhớ, gia vị nấu ăn... nhờ vào tinh dầu và hương thơm đặc trưng trên lá. Cây trồng còn mới mẻ, xa lạ với nhiều nông dân đã được anh Nguyễn Văn Thắng, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) lựa chọn để phát triển kinh tế.



Mô hình trồng hương thảo của anh Nguyễn Văn Thắng tạo việc làm cho 7 - 15 lao động.

Đầu chúng tôi thăm cánh đồng trồng hương thảo có diện tích 2ha tại thôn Lương Cự Nam, xã Quỳnh Hồng, anh Thắng cho biết: Trước đây tôi làm việc cho công ty dược, chuyên cung cấp vật tư y tế. Qua một người bạn giới thiệu về cây hương thảo cũng như tiềm năng từ cây trồng mới này, nhận thấy đồng đất quê mình có những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thành vùng sản xuất, tôi quyết định từ bỏ công việc đang làm, về quê thuê đất trồng hương thảo. Đầu năm 2021, tôi thuê 2ha ruộng bỏ hoang của các hộ dân trong thôn, nhập giống từ Thành phố Hồ Chí Minh về để trồng. Vì vừa làm vừa học hỏi nên tôi trồng với diện tích nhỏ. Do chưa có kinh nghiệm nên tỷ lệ cây chết nhiều. Sau gần 4 tháng chăm sóc, hương thảo cho thu hoạch lứa đầu tiên bằng cách bấm tỉa cành. Sau thu hoạch chỉ cần dọn cỏ, bón thêm phân là những mầm non lại mọc và phát triển để cho thu lứa tiếp theo. Khi cây phát triển ổn định, cứ 20 ngày cho thu một lần và cho thu quanh năm, sau 5 - 7 năm mới phải trồng lại. Hương thảo là cây ưa sáng, chịu úm kém, do vậy anh Thắng lên luống, trồng

với mật độ 800 cây/sào, sử dụng nilon phủ mặt luống nhằm hạn chế cỏ dại. Cành hương thảo sau khi thu hoạch được đem chưng cất lấy tinh dầu. Trung bình 1 tấn hương thảo tươi chưng cất được 5 - 6 lít tinh dầu nguyên chất. Tinh dầu hương thảo có giá trị kinh tế cao trên thị trường thế giới, được dùng trong lĩnh vực y học, hương liệu, thực phẩm và mỹ phẩm. Hiện anh Thắng đã ký hợp đồng với một số công ty sản xuất dược liệu và mỹ phẩm, tinh dầu được bán với giá 6,5 triệu đồng/lít. Anh Thắng chia sẻ: Sau một thời gian trồng và thu hoạch, tôi thấy hương thảo phù hợp với đồng đất địa phương, cây phát triển tốt, cho năng suất từ 80 - 100kg/sào, khi cây đạt độ lớn nhất định năng suất thu được sẽ cao hơn; tỷ lệ tinh dầu chiết xuất cao. Sâu bệnh trên hương thảo chủ yếu là nấm, rệp, do vậy trước khi trồng phải cày phơi đất, đồng thời phun chế phẩm xử lý nấm cho đất. Hiện tại tôi đã thuê thêm 8ha, dự kiến đến giữa năm 2022 sẽ trồng phủ kín 10ha. Để chủ động trong sản xuất cũng như giảm chi phí, tôi học hỏi kỹ thuật chiết cành, xây dựng trên 1.000m² nhà màn để ương

giống, dự kiến mỗi tháng cung cấp khoảng 10.000 cây giống. Tuy mô hình mới ở giai đoạn đầu nhưng theo tính toán của anh Thắng, cây hương thảo sẽ cho thu nhập cao hơn nhiều lần cây lúa, giảm tình trạng bỏ ruộng không canh tác do không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, không bị chuột cắn phá và ít sâu bệnh. Hiện tại, anh Thắng đang làm thủ tục thành lập HTX, dự định liên kết với nông dân xây dựng vùng trồng hương thảo quy mô 100ha; trong đó, anh đứng ra cung cấp

giống, tập huấn kỹ thuật và thu mua sản phẩm để chiết xuất tinh dầu, làm hương trầm, làm trà. Ông Phạm Văn Hải, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) cho biết: Tôi cũng gần 10 lao động làm thuê cho anh Thắng từ khi mô hình mới triển khai, thu nhập ổn định 140.000 đồng/ngày. Tôi rất mong thời gian tới anh Thắng sẽ mở rộng liên kết với nông dân, gia đình tôi sẽ chuyển đổi một phần diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng hương thảo để nâng cao thu nhập.

NGÂN HUYNH



Sau khoảng 4 tháng trồng, hương thảo sẽ cho thu hoạch.